

คำชี้แจงการใช้คุกกี้

แก้ไขล่าสุด 6 ธันวาคม 2564

คำชี้แจงการใช้คุกกี้นี้อธิบายถึงวิธีที่ Western Digital (“Western Digital” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล การโฆษณาและบริการออนไลน์ของเรา รวมถึงทางเลือกที่คุณมี

หากต้องการใช้ตัวเลือกสำหรับเว็บไซต์ของเรา โปรดไปที่การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

คำจำกัดความของ “คุกกี้”

คุกกี้เป็นข้อความชิ้นเล็ก ๆ ที่นำไปวางบนเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ อีเมล การโฆษณา หรือการบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่จัดเก็บข้อมูล

พิกเซล (หรือที่รู้จักในนามเว็บบีคอน) เป็นรหัสที่เป็นชิ้นซึ่งฝังอยู่ในเว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชัน การโฆษณา หรือการบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ พิกเซลมีหลายประเภท รวมถึงพิกเซลรูปภาพ (ซึ่งเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็ก) และพิกเซลจาวาสคริปต์ (ซึ่งประกอบด้วยรหัสจาวาสคริปต์) เมื่อคุณเข้าไปยังสถานที่ที่มีพิกเซล พิกเซลอาจวางหรืออ่านคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ เรายังใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์

ในคำชี้แจงการใช้คุกกี้นี้ ต่อไปนี้เราเรียกเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ว่า “คุกกี้”

ประเภทของคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ ป้องกัน และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น โดยการปรับแต่งเนื้อหา ทำให้ความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน

รวมถึงการมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรายังใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้ตรงกับตัวคุณ รวมถึงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณและบุคคลภายนอก

และเพื่อกำหนดความมีประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการขายของเรา

เราอธิบายประเภทต่าง ๆ ของคุกกี้ที่เราใช้

และวัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่า

เราอาจใช้คุกกี้บางอย่างที่มีความหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับบางเว็บไซต์ และบริการที่คุณใช้

- **คุกกี้สำคัญ (Essential Cookies):** คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการ และเว็บไซต์กับคุณ รวมถึงเปิดใช้งานคุณลักษณะที่จำเป็น เช่น การให้รถเข็นสินค้า หรือฟังก์ชันการทำงานแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ หากคุณปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ เราอาจไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้อย่างสมบูรณ์
- **คุกกี้ปฏิบัติการ (Performance Cookies) และคุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Functionality Cookies):** คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์และบริการของเรา

รวมถึงอนุญาตให้เราจดจำการตัดสินใจของคุณในขณะการเรียกดู ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมอนุญาตให้เราปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสม และทำให้คุณใช้งานได้ง่าย โดยไม่ระบุนิตวตนของคุณ หากคุณเปิดการใช้งาน หรือเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของเรา และอาจลดการสนับสนุน หรือข้อมูลที่เราสามารถมอบให้กับคุณได้

- **คุกกี้การปรับแต่ง (Customization Cookies) และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) :** คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่เราใช้ในแบบฟอร์มรวมเพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเราถูกนำไปใช้ และการรณรงค์ทางการตลาดของเรามีประสิทธิภาพอย่างไร รวมถึงช่วยเราปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา หากคุณเปิดการใช้งาน หรือเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของเรา และอาจลดการสนับสนุน หรือข้อมูลที่เราสามารถมอบให้กับคุณได้
- **คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)** คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกดู หรือประวัติการช้อปปิ้งของคุณ และยังถูกนำไปใช้เพื่อทำข้อความการโฆษณาให้มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณให้มากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ทำหลายหน้าที่ เช่น การป้องกันมิให้โฆษณาเดิม ๆ ปรากฏขึ้นมาซ้ำ ๆ ตรวจสอบการแสดงผลโฆษณาได้อย่างเหมาะสม และในบางกรณีเลือกโฆษณาตามความสนใจของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกเพื่อช่วยสร้าง และส่งมอบการโฆษณาที่ตรงกับตัวคุณ และความสนใจของคุณ หากคุณเปิดการใช้งาน หรือเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการของเรา และอาจลดการสนับสนุน หรือข้อมูลที่เราสามารถมอบให้กับคุณได้
- **คุกกี้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Cookies):** คุกกี้เหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อให้คุณสามารถแชร์เพจ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ และบริการของเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก และเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้เหล่านี้ยังถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา

คุกกี้ที่บุคคลภายนอกนำมาวาง

คุณยังอาจพบกับคุกกี้ที่บุคคลภายนอกนำมาวางบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทางออนไลน์ ผู้ขายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราอาจใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เรายังอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกวางคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ และ/หรือในเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อส่งโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณตามข้อมูลนั้น ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการตลาดแบบติดตาม (Remarketing) ของผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณได้ดูบนเว็บไซต์ของเรา และบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คำชี้แจงการใช้คุกกี้นี้ไม่สามารถใช้ได้กับคุกกี้ แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี หรือเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก หรือการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวแม้ว่าพวกเขาใช้

หรือเข้าถึงเทคโนโลยีของเราในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล หากต้องการเข้าใจวิธีการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การโฆษณาตามความสนใจ

เราใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และเพื่อบริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ด้วยวิธีนี้ทำให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจให้กับคุณได้โดยตรง (การโฆษณาตามความสนใจ)

เราให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับตัวเองของอุตสาหกรรมการโฆษณาสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมการออนไลน์ (“หลักการ”)

และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนร่วมในหลักการนี้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือเลือกที่จะไม่ให้มีการโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถไปที่:

- พันธมิตรโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance หรือ DAA):
<http://www.aboutads.info/choices/>
- กลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative หรือ NAI):
<http://optout.networkadvertising.org>
- ในยุโรป พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแบบอินเตอร์แอคทีฟแห่งยุโรป (the European Interactive Digital Advertising Alliance หรือ EDAA):
<http://www.youronlinechoices.eu/> and <http://www.edaa.eu/>

การเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่มีความหมายเพียงแก่ผู้เข้าร่วมที่เลือกไว้จะไม่สามารถส่งโฆษณาเป้าหมายบางอย่างให้กับคุณได้อีกต่อไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่ได้รับโฆษณาเป้าหมายใด ๆ อีกต่อไป (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ลูกค้านั้น ๆ หรือจากบริการเทคโนโลยีอื่น ๆ)

การควบคุมและการเลือกไม่ใช้คุกกี้

หากต้องการใช้ตัวเลือกสำหรับเว็บไซต์ของเรา โปรดไปที่ [การตั้งค่าคุกกี้](#) ของคุณ

นอกจากนี้ เบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณอาจเสนอการตั้งค่าที่ยอมให้คุณเลือกทั้งที่เป็นการรับและลบคุกกี้เบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ กรุณาไปที่เบราว์เซอร์ หรือคู่มือช่วยเหลือของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ตามที่ได้อธิบายมาแล้วในข้างต้น

คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์และบริการของเราได้

โปรดทราบว่า

โดยทั่วไปการเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ของคุณจะใช้ได้กับบางเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เท่านั้น และอาจรีเซตหากคุณลบคุกกี้เบราว์เซอร์หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ

ห้ามติดตาม

เบราว์เซอร์บางอันมีความสามารถในการส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” เราไม่ดำเนินการหรือตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ทั้งนี้ เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้อธิบายไว้ใน [คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล](#) ของเราและ [คำชี้แจงการใช้คุกกี้](#) นี้